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**************************************** 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  

 สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1  ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการ.

 การขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 (วาระที่สอง และวาระที่สาม) 

  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

5.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
  - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนลด โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
  - กองช่าง 
5.5  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
  - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5.6   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2567 
  - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
* * * * * * * * * 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 256๗  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

3 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

4 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
5 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

6 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
7 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
8 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
9 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  

10 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
11 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
12 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง            

เขต 2 
เขต 2  

13 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
14 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
15 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
16 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

17 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต ๔  
18 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

19 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

20 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

21 นางธนินจิตรา ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต ๓ ลา 
2 นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2 ลา 

 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

7 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

8 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 

10 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
 11 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

12 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

13 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 14 นายทัชชัย   รอดน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่  
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

15 นายวินัย ทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
16 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
17 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19 นายฤทธิพงษ์ ถนอม หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
20 นางสาวธิดารัตน์ ถิ่นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
21 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ 
22 นางสาวรัตนา ธงสิบสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
23 นางขวัญดาว แก้วมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
24 นายฐปกช หลุกทิพย์นภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
25 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
26 นางขวัญทอง เชื้อสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
27 นางสาวเวนิการ์ ธงชัยเลิศ นิติกรปฏิบัติการ 
28 นางสาวปิ่นอนงค์ สมฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 
29 นายพันธุ์ชัย สมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
30 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
31 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32 
3 

นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
33 นายศดิศพงษ์ สืบเครือ ผู้ช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
34 นายณัฐภัทร คำวัง   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึ งเวลาตามที่ ได้นั ดประชุมสภาองค์การบริหารส่ วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๗ แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศขยายการประชุม             

สภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ  สมัย แรก               
ประจำปี พ.ศ.๒๕6๗ 

นางทิตติยา  สุกใส  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ขยายการ
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก               
 ประจำปี พ.ศ.๒๕6๗ 

ด้วยนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  ได้ยื่ นหนั งสือ            
ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บ
ค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนขององค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และญัตติขออนุมัติใช้จ่าย                
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เนื่องจากการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี              
พ.ศ.2567 จะครบกำหนดในวันที่ 23 มีนาคม 2567 จึงไม่สามารถ               
นัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่ และทรัพย์สิ น อ่ืน                   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2 - 3 ได้ 
จึงจำเป็นต้องขยายสมัยประชุมสามัญ ออกไปอีก 15 วัน 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 22 วรรค 4             
สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็นให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้                      
.               ตามความจำเป็น 
 
 
 



๕ 
 

นางทิตติยา  สุกใส               ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน             
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   จังหวัดแพร่ จึงสั่งขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567            
  ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ถึงวันอาทิตย์        
  ที่ 7 เมษายน 2567 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.256๗ 
   นายวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เรี ยนท่ านสมาชิ กสภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน              
ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ยื่นหนังสือขอเสนอ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บค่าบริการ               
การขอใช้อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน อ่ืน ขององค์การบริหารส่วน               
จั งห วั ด แพ ร่  (ฉบั บ ที่  2 ) พ .ศ .2 5 6 7  พ ร้อมทั้ งญั ต ติ เรื่ อ งต่ า งๆ                      
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ประกาศขยายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 15 
วัน  นั บ ตั้ งแต่ วั น อาทิ ตย์ ที่  2 4  มี น าคม  2 5 6 7  ถึ งวัน อาทิ ตย์ ที่                 
7 เมษายน 2567  

วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เพ่ือพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบญัตติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ จึงขอฝาก                
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน               
ซึ่ งถือ เป็นผู้ แทนที่ ได้ รับการเลือกตั้ งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ ง                 
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วย                  
ความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญ
ดังกล่าว ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                       
การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่อง                   
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายในแนวทางที่เป็นประโยชน์                    
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ิม จำนวน 4 ญัตติ ดังนี้ 

   1 . ญั ตติ ขออนุ มั ติ โอนลด โอนตั้ งรายการใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง  
 2. ญั ตติ ขออนุมัติ ใช้ จ่ าย เงินสะสม ประจำปี งบประมาณ                 
พ.ศ.2567 ของกองช่าง จำนวน 3 โครงการ 

    3. ญั ตติ ขออนุมัติ ใช้ จ่ าย เงินสะสม ประจำปี งบประมาณ                    
พ.ศ.2567 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 โครงการ 

   4. ญั ตติขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงการใช้จ่ ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 3 โครงการ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติด้วยครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ตามที่ท่านนายกฯ ขอเสนอญัตติเพ่ิม จำนวน 4 ญัตติ ในระเบียบ
นายวิตติ  แสงสุพรรณ วาระท่ี 5 ดังนี้ 

   5.3 ญั ตติขออนุมัติ โอนลด โอนตั้ งรายการใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  

    - กองช่าง  
 5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  - กองช่าง  

    5.5 ญัตตขิออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
     - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   5.6 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินสะสม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
    - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

   รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน และขอใช้ระเบียบวาระใหม่ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม 
ขอเรียนเชิญครับ 

   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่   
ท่านนายกฯ ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 4 ญัตติ และขอใช้
ระเบียบวาระใหม่  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 
 
 



๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพ่ิมญัตติในระเบียบ
ประธานที่ประชุม วาระที่ 5 จำนวน 4 ญัตติ และขอใช้ระเบียบวาระการประชุมชุดใหม่                
.             ตามท่ีได้แจกให้ทุกท่านแล้ว             
  กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงชื่อเข้าร่วมประชุม
ประธานสภา อบจ.แพร่ จำนวน ๒1 ท่าน ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ  
ประธานที่ประชุม     1. นายโชคชัย  พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                   

จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๓  
                 2 . นายปฏิพล  จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                   

จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 2  

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ.2567 เมื่อวัน อังคารที่                 
ประธานที่ประชุม 12 มีนาคม 2567 

  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม 
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ  

     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภา อบจ.แพร่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี
ประธานที่ประชุม  พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา      
ประธานสภา อบจ.แพร่.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี                   
ประธานที่ประชุม   พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ข้อ 4 .1  ญั ตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่ วน             
ประธานสภา อบจ.แพร่ จังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน 
ประธานที่ประชุม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 (วาระที่สอง            
  และวาระที่สาม) 
   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้รายงานผล 

การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านมยุรี ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                   
เลขานุการคณะกรรมการ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน             
  ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                    
ได้รับมอบหมายจากท่านอนันต์  กาศสมบูรณ์  ประธานคณะกรรมการ               
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคาร
สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ.2567 ดังนี้ 
 ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติในคราว 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่  12 มีนาคม 2567 เห็นชอบ               
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บ
ค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนขององค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2567 วาระที่หนึ่ ง และได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ พิจารณา
โดยละเอียดและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ตั้ งแต่วันที่  13 - 15 มีนาคม 2567                 
เวลา 08.30 - 16.30 น. นั้น 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้นัดประชุมเพ่ือแปรญัตติ 
เลขานุการคณะกรรมการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานสภา 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ              
 ร่างข้อบัญญัติฯ มีมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วน           
 จังหวัดแพร่ ผลการแปรญัตติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข 
 2. ข้อ 1 ของร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 2 ของร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข 

     ข้อ 3 ของร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ 4 ของร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ 5 ของร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ 6 ของร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไข 

 ในกรณีมีการพิมพ์จำนวนตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ ไม่ถูกต้อง  
ตกหล่น หรือผลกระทบจากการแปรญัตติ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยไม่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของร่างข้อบัญญัติฯ และแจ้งให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้ความเห็นชอบต่อไป 

  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการขอมติการพิจารรณาร่างข้อบัญญัติองค์การ           
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่              
 และทรัพย์สิน อ่ืนขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  (ฉบับที่  2 )               
 พ.ศ.2567 ในวาระท่ีสอง  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 3 ญัตติ 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ               
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น                   
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
       ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติ                         
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
 ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567  ในวาระที่สอง ถ้าเห็นชอบ
กรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 



๑๐ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบ                          
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการ
ประธานที่ประชุม ขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
.  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ในวาระท่ีสอง  
   ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 3 ข้อ 5๒             
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม       
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
  เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

   กระผมใคร่ขอมติในวาระที่สาม 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ประธานสภา อบจ.แพร่ ส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และ 
ประธานที่ประชุม ทรัพย์สินอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567
 ในวาระท่ีสาม โดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  เห็นชอบกับ                   
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เรื่อง การเก็บค่าบริการ           
ประธานที่ประชุม การขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ            
 โดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสภาองค์การ           
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่  จะได้ส่ งร่างข้อบัญญัติดั งกล่าวให้ผู้ ว่าราชการ                 
 จังหวัดแพร่ พิจารณาต่อไป 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
  



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5.1 ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2567 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

    สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 และ 5.3 กระผมใคร่ขออนุญาตให้ 
ว่าที่ ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่          
เป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2567 เพ่ือนำมาโอนเพ่ิมและโอนตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน                
6 แผนงาน 27 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,135,13๐.- บาท สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการ             
ของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้อง ขอโอนลด ขอโอนเพ่ิม 
และขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด  

 จำนวน 1 รายการ  เป็นเงิน 60,๐๐๐.- บาท 
2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนลด 

  จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 200,๐๐๐.- บาท 
 3. กองสาธารณสุข ขอโอนลด 
                                      จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,000.- บาท 
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอโอนลด 
   จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 146,130.- บาท 
 5. กองช่าง ขอโอนลด 
  จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,642,000.- บาท 
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน ขอโอนลด 
  จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000.- บาท 
 รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 6,135,13๐.- บาท 
 
 



๑๒ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์  โอนเพิ่ม 
ปลัด อบจ.แพร่  1. กองช่าง ขอโอนเพิ่ม  
   จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 859,500.- บาท 
  2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนเพิ่ม 
   จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1๐๐,๐๐๐.- บาท 

รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 959,5๐๐.- บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จำนวน 8 รายการ  เป็นเงิน 3,480,9๐๐.- บาท 
 2. กองสาธารณสุข ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                                      จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,000.- บาท 
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 413,000.- บาท 
 5. กองช่าง ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  
  จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,194,730.- บาท 
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,000.- บาท 

รวม โอน ตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่ ทั้ งสิ้ น  จ ำน วน  2 5  รายการ                       
เป็นเงิน 5,175,630.- บาท 

สำหรับรายละเอียดที่ขอโอนลด โอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้แจกจ่ายให้กับ                  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไว้พิจารณาก่อนเข้าประชุมแล้ว 

เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอน                    
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567                 
 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ           
 ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 



๑๓ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
ประธานสภา อบจ.แพร่  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 

 5.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   
 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน          
3 โครงการ เป็นเงิน 10,824,997.50 บาท (สิบล้านแปดแสนสองหมื่น - 
สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ที่แนบเสนอทุกท่านแล้ว 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          
. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  
 
 
 
 



๑๔ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักปลัดองค์การ
ประธานที่ประชุม บริหารส่วนจังหวัด   
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
  5.3  ญั ตติขออนุมัติ โอนลด โอนตั้ งรายการใหม่  ประจำปี                     
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
     ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลด
โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
สำหรับการปฏิบัติงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 รายการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 832,00๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอน                    
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โปรดพิจารณา
 ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนลด โอนตั้ง
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
ประธานสภา อบจ.แพร่  โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4   
 
 



๑๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ของกองช่าง  
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับการร้องขอ
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ ในการประสบปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และภัยแล้งเป็นประจำ 
ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกๆ ปี จึงได้มอบหมายให้กองช่าง
สำรวจพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่าง
เร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะลุกลาม
ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
2,776,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          
. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองช่าง 

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองช่าง   
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 
 
 
 



๑๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือใช้สำหรับดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตู                 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 8,955,000.- บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,955,000.- บาท 
(แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้าย 
          จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 ผมใคร่ขอเพ่ิมเติมรายละเอียด เพ่ือให้เข้าใจมากขึ้นครับ ตามมติ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี  พ.ศ.2567 เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2567 ได้มีมติ เห็นชอบ             
ให้สร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล            
เฉลิ มพระชนมพรรษา 6  รอบ 28  กรกฎาคม 2567  งบประมาณ                      
6,122,000.- บาท ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ความยาว 30 เมตร                 
แต่เนื่องจากทางแขวงการทางแพร่ แจ้งมาว่าความยาว 30 เมตร อาจจะ                
ไม่สามารถสร้างได้ เพราะอาจมีการขยายถนน จึงขอให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ไปทบทวนเรื่องการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ความยาว 40 เมตร 
ซึ่ งขณะนี้ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่ ได้ เลือกสถานที่ สร้างซุ้ ม                
เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าโรงกลั่นสุรา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย และขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบให้เราใหม่ 
เราไม่สามารถออกแบบเองได้ เพราะเขาให้สร้างเหมือนกันหมดทั่วประเทศ                   
และราคาต่างๆ ก็จะเป็นราคาที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดมา     
..                  
 



๑๗ 
 

นายก อบจ.แพร่ ว่าต้องเป็นราคานี้ ดังนั้น จึงขอยกเลิกมติเดิม ที่ให้ความเห็นชอบสร้างซุ้มประตู       
ประธานสภา อบจ.แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ประธานที่ประชุม 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ความยาว 30.00 เมตร งบประมาณ              
 6,122,000.- บาท เป็นขอมติใหม่ ขออนุมัติก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ     
 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ความยาว                
 40.00 เมตร งบประมาณ 8,955,000.- บาท ครับ                                                
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านนายกฯ มีการขอยกเลิกมติ เดิม แล้วจะขอความเห็นชอบ           
ประธานที่ประชุม ในมติใหม่ เนื่องจากเราได้มีการเพ่ิมความยาวในขนาดการก่อสร้าง จึง มี                
.  การเพ่ิมวงเงินในการก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบให้ทุกท่านแล้ว 
.  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ  
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกเลิกการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          
. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ              
 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประจำ             
. ภาคเหนือ (แบบที่ 2) งบประมาณ 6,122,000.- บาท (หกล้านหนึ่งแสน-
 สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี                     
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี              
 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประจำภาคเหนือ                 
 (แบบที่ 2) ขนาด 40.00 เมตร งบประมาณ 8,955,000.- บาท (แปดล้าน-            
 เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ  สรุปว่าที่ประชุมแห่ งนี้ มีมติ เห็นชอบ ยกเลิก                    
ประธานสภา อบจ.แพร่ มติการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการ
ประธานที่ประชุม ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา              
 6  รอบ  72  พ รรษา  ป ระจำภ าค เหนื อ  (แบบที่  2 ) งบประมาณ                         
. 6,122,000.- บาท (หกล้านหนึ่ งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)                
. เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ               
. สมัยแรก เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม               
. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ              
. พระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา  6รอบ  72  พรรษา                    
. ประจำภาคเหนื อ (แบ บ ที่  2 ) ขน าด  4 0 .0 0  เมต ร  งบ ป ระมาณ                              
. 8,955,000.- บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
      ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.6 
 



๑๘ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   5 .6  ญั ตติ ขออนุ มั ติ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงการใช้ จ่ ายเงินสะสม              
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย             
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือใช้สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซี เมนต์แม่น้ำยม                 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจำนวน 
16,292,512.- บาท (สิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)               

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจำนวน
16,292,512.- บาท (สิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อย -              
สิบสองบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
          จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

     ผมใคร่ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ทั้ง 3 โครงการนี้ แต่เดิมเป็นโครงการ                     
   ที่ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ และเป็นโครงการเกี่ยวกับก่อสร้างฝายแกนดิน 
.   ซีเมนต์ เมื่อพิจารณาแล้วขณะนั้นถ้าให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ จะใช้                     
   งบประมาณท้ังสิ้น 21,501,700.- บาท ซึ่งการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์นี้
   ยังไม่เคยมีการจ้างผู้รับเหมาดำเนินการ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
   เกรงว่าจะเกิดปัญหาในการก่อสร้างต่างๆ จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ทางกองช่าง             
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะเป็นผู้ดำเนินการเองทำให้งบประมาณลดลง               
   เหลือ 16,292,512.- บาท จะประหยัดงบประมาณไปอีก 5,209,188.- บาท   
   และจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นในการได้ประโยชน์จากการสร้างฝายดังกล่าว                
   จึงเป็นการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
   ได้อนุมัติไปแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
   สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ครับ 
 
 
 
 



๑๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง        
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
ประธานที่ประชุม ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่      
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 กระผมในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 
จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา ตามเอกสาร          
ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการรวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้  
. 1. จำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง 
12,989 คน  
 2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ ง 
7,851 คน คิดเป็นร้อยละ 60.44  
 ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้สมัครลำดับที่  1 นางสาวอาทิตยา                 
อินนะไชย ได้คะแนน 4,463 คะแนน ผู้สมัครลำดับที่ 2 นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง                     
ได้คะแนน 2,934 คะแนน ได้รายงานผลการเลือกตั้งให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบกฎหมาย      
.              
 
 



๒๐ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จะดำเนินการตรวจสอบว่า           
ปลัด อบจ.แพร่ มีการร้องเรียนหรือไม่ ภายใน 30 วัน ก็จะมีการรับรองผลการเลือกตั้ง           
. และแจ้งกลับมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอนำเรียนให้สมาชิกสภา 
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และทุกท่านรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 1 
 เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ ตำบล
แม่ป๊าก อำเภอวังชิ้น ได้ประสบปัญหาวาตภัย ทำให้บ้านเรือนพ่ีน้องประชาชน
ได้รับความเสียหาย จำนวน 82 หลังคาเรือน ขอกราบขอบพระคุณท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและ             
เจ้าหน้าที่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ เก็บกวาด ซ่อมแซม หลังคาบ้านให้กับ                  
พ่ีน้ องประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน ตำบลแม่ป๊ าก ทั้ ง 6 หมู่บ้ าน                
ในโอกาสนี้ ทางที่ ว่ าการอำเภอวั งชิ้ น พร้อมด้ วยองค์ การบริหารส่ วน              
ตำบลแม่ป๊าก ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ เพ่ือเป็นขวัญและ
กำลังใจ ให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบวาตภัย ซึ่งได้ทำหนังสือส่งมาให้
ท่านนายกฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ 
ขอให้ช่วยสนับสนุนถุงยังชีพ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ ให้พ่ีน้องประชาชน             
ที่ประสบภัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

 ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 
  






